

Số **259**/BC-UBND

Lai Châu, ngày **06** tháng **8** năm 2021

BÁO CÁO

Giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Công văn số 374/HĐND-VP ngày 27/7/2021 của HĐND tỉnh về việc đề nghị giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND khóa XV; Báo cáo số 176/BC-HĐND ngày 04/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư, quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 với các nội dung như sau:

A. VỀ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI HĐND TỈNH KHÓA XV

I. VỀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

1. Cử tri xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường

Dự án nước sạch bản Đội 4, xã Hồ Thầu được đầu tư năm 2019, được UBND xã Hồ Thầu nhận bàn giao và đưa vào sử dụng tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên sau thời gian ngắn nhận bàn giao, một số ống nước chính bị vỡ, hiện tại các ống nước, van xả và vòi nước không sử dụng được, không có nước, UBND xã đã kiến nghị nhiều lần với Chủ đầu tư nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh - Chủ đầu tư dự án sớm kiểm tra, khắc phục.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công trình cấp nước sinh hoạt bản Đội 4 xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường được bàn giao cho UBND xã Hồ Thầu quản lý khai thác từ ngày 16/5/2019. Sau khi bàn giao cho UBND xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đơn vị tư vấn của Ngân hàng Thế giới đã nhiều lần kiểm tra đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn công tác quản lý, vận hành công trình. Ngày 28/7/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra hoạt động của công trình kết quả công trình không hoạt động, nguyên nhân do đập đầu mối công trình cấp

nước bị vùi lấp bùn cát, hệ thống lọc tắc, đường ống chính bị đứt đoạn khoảng 20m do người dân đưa máy xúc vào san gạt vườn nhà làm hỏng nhưng không khắc phục. Hiện nay Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã khắc phục các sự cố, công trình đã hoạt động bình thường trở lại.

Để công trình hoạt động bền vững, phát huy hiệu quả sau đầu tư, đảm bảo các tiêu chí quy định của chương trình, đề nghị UBND huyện Tam Đường, UBND xã Hồ Thầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình sau đầu tư; ban hành quy chế hoạt động của tổ quản lý vận hành, tổ chức thu tiền nước đảm bảo có nguồn thu phục vụ việc sửa chữa nhỏ và trả thù lao cho tổ quản lý vận hành, đồng thời quyết liệt xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại tới công trình. Thường xuyên kiểm tra sục rửa hệ thống lọc, điều tiết nước hợp lý về khu dân cư.

2. Cử tri huyện Tân Uyên

2.1. Cử tri các bản Hòa Hợp, Hồ Be, thị trấn Tân Uyên và bản Pá Xôm, xã Trung Đồng: Hiện nay, hai công trình thủy lợi Hua Chăng, Nậm Be đã bị xuống cấp, hư hỏng; việc quản lý, điều tiết nước chưa hiệu quả dẫn đến không đảm bảo nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu kiểm tra, khắc phục.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công trình thủy lợi Hua Chăng, Nậm Be được đưa vào sử dụng từ năm 1995, qua thời gian sử dụng nhiều tuyến, điểm đã xuống cấp, nứt gãy thấm thấu dọc kênh. Tuy nhiên nguồn nước đến đầu mối đảm bảo lưu lượng, kết hợp với điều tiết nên đến nay chưa xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất. Riêng đối với kiến nghị của Nhân dân bản Pá Xôm, xã Trung Đồng, việc chưa cấp nước đều vào đầu thời điểm làm đất vụ Mùa năm 2021 là do thời điểm cuối mùa kiệt mực nước trên suối xuống thấp, với 150ha đất phân bố kéo dài trên 6km cần nhu cầu nước rất lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu đã có biên bản làm việc xác nhận của UBND các xã và cử tri có ý kiến thực hiện điều tiết đảm bảo không làm chậm thời gian gieo cấy của người dân hưởng lợi của thị trấn và xã Trung Đồng.

Đối với các công trình thủy lợi cần sửa chữa, nâng cấp để cấp nước tưới cho nhân dân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu đã rà soát, kiểm tra các công trình, lập đề xuất chủ trương đầu tư trong

năm 2022. Trong các buổi kiểm tra thực địa, làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tác kiểm tra những điểm hư hỏng trên tuyến, lập nhu cầu đầu tư để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

2.2. Cử tri bản Khâu Hỏm, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên

Bản Khâu Hỏm, xã Nậm Sỏ có tên trong số thôn bản được cấp điện của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhưng đến nay vẫn chưa có điện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đưa vào kế hoạch để đầu tư trong thời gian tới.

Nội dung này cử tri xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (bản Huổi Lĩnh (62 hộ), bản Huổi Đạo (77 hộ), nhóm bản Huổi Mẩn B (30 hộ), nhóm 2 bản Phiêng Lăn (10 hộ)) và cử tri xã Can Hồ, huyện Mường Tè (điểm dân cư Suối Voi thuộc bản Nậm Thú có trên 40 hộ dân) cũng kiến nghị tương tự

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đối với bản Khâu Hỏm, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên; bản Huổi Lĩnh, bản Huổi Đạo, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn; điểm dân cư Suối Voi thuộc bản Nậm Thú, xã Can Hồ, huyện Mường Tè: Để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giải quyết nhu cầu sử dụng điện của người dân ở các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đề xuất sớm triển khai các dự án điện nông thôn trên địa bàn tỉnh; ngày 10/7/2021, UBND tỉnh đã làm việc trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đã có Công văn số 2063/UBND-KTN ngày 19/7/2021, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí bằng nguồn vốn tự có của Tập đoàn để triển khai cấp điện cho toàn bộ các bản còn lại của tỉnh chưa được cấp điện từ điện lưới quốc gia, hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, giải quyết.

- Đối với nhóm bản Huổi Mẩn B (30 hộ dân), nằm cách trung tâm bản Huổi Mẩn khoảng 7km; nhóm bản Phiêng Lăn (10 hộ dân) sinh sống giải rác dọc đường dân sinh cách điểm cuối của đường dây bản Phiêng Lăn khoảng 2km; 2 nhóm hộ dân này sinh sống nhỏ lẻ, khoảng cách từ trung tâm bản đến chỗ các hộ

dân hiện tại đang sinh sống khoảng cách xa, rất khó khăn trong việc cấp điện, tại buổi làm việc với đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương và các nhà tài trợ, UBND tỉnh đã giao Công ty Điện lực Lai Châu rà soát tổng thể, đề xuất bổ sung các nhóm bản chưa có trong Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hiện Công ty Điện lực Lai Châu đã tổng hợp, báo cáo Tập đoàn để triển khai khi được bố trí vốn.

3. Cử tri xã Mường Than, huyện Than Uyên

Hiện nay, nhiều đoạn kênh thủy lợi phục vụ tưới, tiêu cánh đồng Mường Than do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu quản lý đã xuống cấp, hư hỏng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu thường xuyên kiểm tra nạo vét lòng mương khơi thông dòng chảy, đảm bảo dẫn và tiêu thoát nước phục vụ sản xuất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã giao kinh phí cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu để thực hiện kiểm tra, rà soát sửa chữa, nạo vét lòng mương khơi thông dòng chảy đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri, đã chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu thường xuyên kiểm tra, nạo vét lòng mương khơi thông dòng chảy, đảm bảo dẫn và tiêu thoát nước phục vụ sản xuất.

4. Cử tri huyện Nậm Nhùn

4.1. Cử tri bản Nậm Manh, xã Nậm Manh

Công trình thủy lợi Nậm Manh bãi 1 và 2 đã bị hư hỏng, gãy đường ống do mưa lũ cuối tháng 6 năm 2021, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV quản lý Thủy nông Lai Châu kiểm tra khắc phục, có phương án đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho Nhân dân kịp thời vụ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thủy lợi Nậm Manh với tổng chiều dài kênh kiên cố 2,95km với độ dốc dọc kênh rất thấp và hiện tại có 2 điểm sạt kênh. Hai điểm sạt đã được khắc phục bằng việc lắp ống PCV cỡ lớn thay thế đảm bảo dẫn nước. Tuy nhiên, điểm sạt số 2 nằm trong cung sạt sâu, địa chất yếu vẫn có nguy cơ trượt sạt cao nên hàng năm đều phải thực hiện sửa chữa tạm, chưa thể kiên cố lâu dài. UBND tỉnh sẽ giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV quản lý Thủy nông Lai Châu nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.

4.2. Cử tri thị trấn Nậm Nhùn

Hiện nay, đoạn đường từ bản Pa Kéo đến ngã ba thị trấn Nậm Nhùn đã thông tuyến nhưng chưa thi công mặt đường, có nhiều “ổ gà”, lổm sổm, bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông sớm có phương án thi công mặt đường, đảm bảo đi lại thuận lợi cho người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án Đường Quảng trường và hạ tầng kỹ thuật khu y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn (giai đoạn II) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 09/6/2020, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư. Để đảm bảo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân UBND tỉnh sẽ yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án và tăng cường công tác đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

5. Cử tri các xã Khổng Lào, Mường So, huyện Phong Thổ

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép mở rộng khu vực ngã ba điểm giao cắt giữa Quốc lộ 100 với Tỉnh lộ 132, hiện nay, do hạn chế tầm nhìn và độ dốc lớn nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; đầu tư xây dựng một số cống, rãnh thoát nước dọc tuyến đường Quốc lộ 100 đoạn qua bản Khổng Lào và bản Huổi Phặc, xã Khổng Lào; đầu tư rãnh thoát nước qua khu vực dân cư bản Nậm Cung, từ thôn Tây An đến bản Huổi Bảo, xã Mường So, hiện nay, khu vực trên chưa có rãnh thoát nước nên khi mưa lớn xảy ra ngập úng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đối với việc mở rộng khu vực ngã ba điểm giao cắt giữa Quốc lộ 100 với Tỉnh lộ 132: Trên cơ sở kiến nghị của cử tri Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Công ty Quản lý đường bộ 1 đào bạt phần taluy dương tại Km0/ĐT.132 (bên phải tuyến) để cải thiện tầm nhìn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

- Đối với việc đầu tư xây dựng một số cống, rãnh thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 100 đoạn qua bản Khổng Lào và bản Huổi Phặc, xã Khổng Lào, UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải đề xuất với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét cho phép đầu tư sửa chữa.

- Đối với việc đầu tư rãnh thoát nước đoạn rãnh từ Km18+800 - Km19+00 Quốc lộ 100 thuộc khu vực dân cư bản Nậm Cung, xã Mường So, ngày 19/7/2021 Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 1161/SGTVT-BQLBT đề nghị Tổng cục ĐBVN chấp thuận phương án xử lý khắc phục và đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa tại Văn bản số 5133/TCĐBVN-ATGT ngày 22/7/2021. Để có mặt bằng phục vụ thi công hệ thống thoát nước dọc khu vực, đề nghị UBND huyện Phong Thổ, UBND xã Mường So tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

- Đoạn rãnh từ thôn Tây An đến bản Huổi Bảo đã có rãnh dọc hờ dạng hình thang, kết cấu bằng bê tông xi măng trong quá trình xây dựng nhà cửa một số hộ dân đã tự đổ bê tông, gác tấm đan lên trên mặt rãnh làm giảm tiết diện thoát nước của rãnh. Khi có mưa lũ xảy ra, lượng nước lớn kèm theo bùn đất, rác dẫn đến nước không thoát kịp, gây ngập úng. Hiện nay, tuyến Tỉnh lộ 130 (San Thành - Thèn Sin - Mường So) đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp và giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư; dự án đang được triển khai thi công nền, mặt đường và đồng bộ hóa hệ thống thoát nước toàn bộ tuyến đường.

6. Cử tri xã Pa Tàn, huyện Sìn Hồ

Năm 2015, Công ty Điện lực Lai Châu chôn cột điện tại các bản Nậm Tàn Mông 2 và bản Lông Thành đã làm ảnh hưởng đến đất canh tác của một số hộ gia đình; đơn vị thi công đã lập biên bản đền bù hỗ trợ, tuy nhiên đến nay các hộ dân chưa nhận được, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực tỉnh sớm chi trả đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hạng mục điện sinh hoạt Bản Nậm Tàn Mông 2 và bản Lông Thành thuộc gói thầu xây lắp số 10: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp xã Pa Tàn - Dự án: Cung cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện. Ngày 27/4/2021, UBND huyện Sìn Hồ đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh kết quả như sau: Bản Nậm Tàn Mông 2 đã hoàn thiện xong hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng và chi trả tiền cho các hộ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Vàng A Hòa có ý kiến bị ảnh hưởng do thi công công trình điện đến đất vườn. Qua kiểm tra, xác minh thì đất của ông Vàng A Hòa đã được quy chủ và chi trả cho tập thể bản Nậm Tàn Mông

2. Sau khi nhận được tiền đền bù, giải phóng mặt bằng bản đã tiến hành họp, thống nhất chia đều cho các hộ dân mỗi hộ 300 nghìn đồng. Ông Vàng A Hòa cũng đã xác nhận thông tin trên.

7. Cử tri huyện Mường Tè

7.1. *Cử tri xã Bum Nưa: Đề nghị xem xét đầu tư kè chắn chống xói mòn, làm kênh mương cánh đồng Nà Pẩu (dài 1.200m), cánh đồng Nà Mạ (dài 700m), cánh đồng Nà Cang, Nà Sản (dài 1,5km); đầu tư thủy lợi cánh đồng Nà Lang, Nà Ít, Nà Pộ để Nhân dân cấy lúa hai vụ/năm, hiện nay chỉ thực hiện được 1 vụ/năm.*

7.2. *Cử tri xã Bum Tở: Đề nghị xem xét đầu tư cầu treo khu Lo Ma đê qua suối Nậm Pục (dài 50m) để phục vụ cho 73 hộ dân đi qua suối lao động, sản xuất, tránh gây nguy hiểm cho người dân khi qua suối.*

7.3. *Cử tri xã Vàng San: Đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí xây kè chắn khu mặt bằng trước sân vận động để dân dân, vì dân số quá đông không có chỗ để làm nhà ở cho Nhân dân.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Mường Tè tiếp tục rà soát, căn cứ vào thứ tự ưu tiên, nghiên cứu đầu tư các nội dung theo đề nghị của cử tri trong giai đoạn 2021-2025 bằng các nguồn vốn do huyện quản lý, vốn thực hiện Đề án hạ tầng thiết yếu vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung hoặc các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Riêng hạng mục kè chắn đất để giãn dân tại xã Vàng San, hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Kè Pắc Pạ, trong đó đã có cải tạo mặt bằng giãn dân tại một số vị trí; trong quá trình thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu, bổ sung đoạn kè khu mặt bằng trước sân vận động (nếu kinh phí của dự án còn).

8. Cử tri thành phố Lai Châu

8.1. Cử tri tổ dân phố số 23, phường Đông Phong

- Hiện nay, cử tri lo lắng về tình trạng sử dụng thuốc hóa học, phân bón thường xuyên để chăm sóc hoa tại khu vực đầu nguồn Nhà máy nước cung cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân thành phố Lai Châu, đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm có biện pháp giải quyết để đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trên địa bàn tỉnh có 92,6 ha trồng cây hoa hồng (Tân Uyên 02 ha; Tam Đường 27,6 ha; thành phố Lai Châu 63 ha). Do đặc điểm của cây hoa hồng

thường xuyên bị sâu bệnh hại, nên các hộ trồng hoa phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ và trong quá trình chăm sóc một số hộ đã sử dụng phân chuồng chưa qua ủ hoặc xử lý dẫn đến bốc mùi hôi thối có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 829/UBND-KTN ngày 05/4/2021 về việc tăng cường quản lý môi trường trong chuyên đổi cơ cấu cây trồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra để hạn chế tối đa những ảnh hưởng trên.

Trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo đúng liều lượng và danh mục cho phép; giám sát việc thực hiện cam kết của các hộ trồng hoa trong quá trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

- Khu đất khoảng 02 ha quỹ tôn xanh đối diện với Bến xe khách tỉnh và chợ đầu mối phường Đông Phong hiện đang bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng gây lãng phí và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Khu đất này, UBND tỉnh đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu quản lý, lập phương án đưa đất vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 và UBND thành phố Lai Châu đang dự kiến quy hoạch khu nhà ở kết hợp kinh doanh thương mại, dịch vụ trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố, đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời, UBND tỉnh đã giao cho UBND thành phố lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết khu đất, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau khi Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Lai Châu và quy hoạch chi tiết khu đất được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND thành phố Lai Châu sẽ có đề xuất đầu tư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

8.2. Cử tri Tổ 26, phường Đông Phong

Đề nghị quy hoạch và xây dựng khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tại thành phố Lai Châu để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc quy hoạch và xây dựng khu vực giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của người dân là rất cần thiết, đồng thời

kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Hiện nay, toàn tỉnh có 223 cơ sở giết mổ động vật và kinh doanh thịt nhỏ lẻ (gồm: 20 cơ sở giết mổ trâu, bò, ngựa; 185 cơ sở giết mổ lợn; 18 cơ sở giết mổ gia cầm), tuy nhiên chưa có cơ sở giết mổ tập trung. Về chính sách, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó có chính sách hỗ trợ, khuyến khích thu hút đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; tuy nhiên do sản lượng thịt tiêu thụ, số lượng giết mổ trên địa bàn thành phố còn nhỏ, nên chưa thu hút được các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở sản xuất tập trung quy mô lớn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng quy hoạch các địa điểm giết mổ trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chung của từng huyện, thành phố và tiếp tục tăng cường thu hút nhà đầu tư đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung.

8.3. Cử tri xã Sùng Phài

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc kiểm soát, quản lý các mỏ đá khi nổ mìn phải đảm bảo độ rung chấn, khói bụi trong phạm vi cho phép, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 02/8/2021 các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Lai Châu, UBND xã Sùng Phài làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn số 10 Lai Châu (chủ đầu tư mỏ đá Sùng Chô 1), Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Việt (chủ đầu tư mỏ đá Sùng Chô 2) và đại diện 05 hộ dân sinh sống gần khu vực 2 mỏ đá nêu trên, các hộ dân phản ánh:

- Khi mỏ đá Sùng Chô 2 thực hiện nổ mìn các hộ dân gần khu vực mỏ đá cảm nhận có hiện tượng rung chấn, tuy nhiên không làm ảnh hưởng đến nhà và các công trình phụ của các hộ dân.

- Trong thời gian tháng 3 và tháng 4 năm 2021, Mỏ đá Sùng Chô 2 bắt đầu thực hiện nổ mìn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Việt (*chủ đầu tư*) đã thuê Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc giám sát ảnh hưởng nổ mìn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ, dưới sự chứng kiến của các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Công an tỉnh; UBND thành phố Lai Châu; UBND xã Sùng Phài và Cộng đồng dân cư

bản Hồi Nùng, kết quả cho thấy: Độ rung chấn khi nổ mìn nằm trong giới hạn cho phép (theo Báo cáo số 526/HCMTBa-KTCN ngày 06/5/2021 của Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, kết quả đo cao nhất 10,1 mm/s, cho phép 25,4 mm/s).

- Trong quá trình nghiền sàng đá, trộn bê tông nhựa Asphalt và vận chuyển vật liệu của mỏ đá Sùng Chô 1, Sùng Chô 2 còn phát sinh nhiều bụi: Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn số 10 Lai Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Việt cam kết thực hiện thường xuyên tưới nước dập bụi và có biện pháp giảm thiểu tối đa tiếng ồn do các hoạt động nghiền sàng đá, trộn bê tông nhựa và vận chuyển trong khu vực mỏ đá gây ra.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nổ mìn và các hoạt động có liên quan đối với các mỏ khai thác đá trên địa bàn tỉnh, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

II. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. Cử tri các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; ngày 18/6/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo các Quyết định này, nhiều xã, bản được xác định khu vực I hoặc sẽ được xác định là xã, bản khu vực I (khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã, bản khu vực III, khu vực II. Trong khi đời sống Nhân dân tại các nơi này còn rất nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, nghiên cứu có chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế cho các xã, bản đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng còn khó khăn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc điều chỉnh khu vực xã, thôn bản, theo các Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, dẫn đến số đối tượng thuộc 02 nhóm là người dân tộc

thiếu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ bị ảnh hưởng về chính sách bảo hiểm y tế và chính sách giáo dục.

Đối với chính sách bảo hiểm y tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền, vận động để nhân dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình để đảm bảo người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Hiện nay, UBND tỉnh đang kiến nghị với Chính phủ cho phép các địa phương thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, nhưng sang giai đoạn 2021-2025 thoát ra khỏi xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn tiếp tục được hưởng chính sách bảo hiểm y tế đến hết ngày 31/12/2021.

Đối với chính sách giáo dục: Hiện nay, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các xã vùng III đang được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông các xã vùng II đang được hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đối với trẻ mẫu giáo (từ 36 tháng tuổi đến 5 tuổi) được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ hỗ trợ ăn trưa; trẻ từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ ăn trưa. Tuy nhiên, do điều chỉnh khu vực xã, thôn bản, theo các Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, học sinh tại các xã, thôn bản chuyển sang từ vùng III và vùng II sang vùng I sẽ không tiếp tục được hưởng các chính sách trên. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, khảo sát, đánh giá mức độ khó khăn tại các xã, bản trên, tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ.

2. Cử tri huyện Sìn Hồ, huyện Phong Thổ

Đề nghị UBND tỉnh tổ chức các đợt thi tuyển, xét tuyển thăng hạng công chức, viên chức trong ngành Giáo dục, Y tế. Hiện nay nhiều trường hợp công chức, viên chức 02 ngành trên sau khi được đào tạo chưa được thăng hạng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu tổ chức thi thăng hạng giáo viên cho 996 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, thăng hạng y tế cho 241 viên chức ngành Y tế. Năm 2020, do tình hình dịch

Covid-19 nên UBND tỉnh chưa tổ chức thăng hạng cho ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2093/UBND-TH ngày 20/7/2021 về việc rà soát, tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021, trong đó giao Sở Nội vụ tham mưu, tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức xong trước ngày 30/11/2021.

Riêng giáo viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, ngày 02/02/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập. UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu văn bản hướng dẫn xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập theo quy định.

3. Cử tri xã Mừng Mít, huyện Than Uyên

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có chính sách hỗ trợ cho các Tổ tự quản phòng chống Covid 19 tại các thôn, bản.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri; UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài chính, Sở Y tế nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh để đề xuất phù hợp với quy định và điều kiện của tỉnh.

4. Cử tri huyện Sìn Hồ

4.1. Cử tri xã Nậm Mạ

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh xem xét chấp thuận kịp thời đối với các trường hợp bệnh nhân nặng, hiếm nghèo khi gia đình có yêu cầu chuyển tuyến về Bệnh viện tuyến Trung ương.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện đa khoa tỉnh là bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở Y tế, là tuyến cuối khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật. Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện chuyển tuyến bệnh nhân khi vượt quá khả năng điều trị của Bệnh viện.

Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân có yêu cầu chuyển tuyến Trung ương điều trị, Bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ thực hiện chuyển tuyến theo yêu cầu. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để việc thực hiện chuyển tuyến đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của người dân.

4.2. Cử tri các xã Nậm Mạ, Pa Khóa

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non dưới 24 tháng tuổi học tại các trường Mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 23, Luật Giáo dục thì trường mầm non được tuyển sinh trẻ từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay các điều kiện đảm bảo chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh hầu hết chưa thể đáp ứng đủ để tiếp nhận hết số lượng trẻ từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi (do thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất), do đó, để đảm bảo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và an toàn cho trẻ khi ra lớp, hiện tại các huyện, thành phố tập trung huy động trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên. Đối với trẻ từ 03 tháng tuổi đến dưới 24 tháng tuổi chỉ tổ chức huy động ra lớp tại những cơ sở giáo dục mầm non có điều kiện, nên việc ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non dưới 24 tháng tuổi trong thời điểm này là chưa phù hợp.

5. Cử tri xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn

Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ bổ sung cho lực lượng công an xã như (chi thường xuyên, hỗ trợ văn phòng phẩm...) để thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Kinh phí hỗ trợ bổ sung cho lực lượng công an xã như (chi thường xuyên, hỗ trợ văn phòng phẩm...): UBND tỉnh đã giao dự toán cho Công an tỉnh để thực hiện hỗ trợ tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 với số tiền 1.922 triệu đồng.

Công an tỉnh đã triển khai, thực hiện kế hoạch số 303/KH-CAT ngày 19/01/2021 về việc kế hoạch phân bổ xăng dầu năm 2021 cho các đơn vị, trong đó, mỗi xã được cấp 5 triệu đồng; chỉ đạo đơn vị chức năng mua các trang thiết bị, văn phòng phẩm cần thiết phục vụ công tác cho toàn bộ lực lượng Công an xã và có thông báo số 441/CV-PH10, ngày 15/7/2021 về việc thông báo cấp văn phòng phẩm cho Công an các xã. Hiện, 08/08 Công an các huyện, thành phố đã

tiếp nhận đầy đủ các văn phòng phẩm. Đối với Công an xã Nậm Chà, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an huyện Nậm Nhùn sớm triển khai cấp phát cho Công an các xã trên địa bàn.

6. Cử tri huyện Mường Tè

6.1. Cử tri xã Nậm Khao

Đề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí việc làm cho 15 sinh viên là người dân tộc Cống đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay, không có quy định ưu tiên bố trí việc làm cho sinh viên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học là người dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Cống nói riêng. Việc tuyển dụng công chức, viên chức phải thực hiện thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Vì vậy, không thể ưu tiên bố trí việc làm cho 15 sinh viên là người dân tộc Cống đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học mà phải thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với các trường hợp trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

6.2. Cử tri xã Mường Tè kiến nghị:

- Theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 quy định về điều kiện hỗ trợ trồng Quế đối với tổ hợp tác, nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân phải có diện tích trồng tối thiểu liên vùng từ 0,3 ha trở lên. Hiện nay diện tích trồng rừng tập trung, riêng lẻ từ 0,3 ha trở lên còn rất ít, nhu cầu chuyển đổi cây trồng khác sang trồng Quế có diện tích nhỏ lẻ dưới 0,3 ha thì nhiều, đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ trồng quế có diện tích dưới 0,3 ha để Nhân dân chuyển đổi sang trồng Quế.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Hướng dẫn số 1490/HD-SNN ngày 29/7/2021 về việc Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó đã quy định đối với các

lô trồng rừng có diện tích nhỏ hơn 0,3ha tại những vị trí tiếp giáp với diện tích đã có rừng, lô trồng rừng nằm trong vùng đã được UBND huyện xác định, trong vùng quy hoạch lâm nghiệp vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ trồng Quế.

- Thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về trợ cấp một lần cho cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Năm 2017 xã Mường Tè ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhưng đến nay cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn xã Mường Tè vẫn chưa được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Nghị định 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ vào Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực vùng III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 thì xã Mường Tè thuộc xã khu vực II, thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, do đó được hưởng các chính sách như phụ cấp, thu hút, lâu năm,... theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2020 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên ngày 08/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực từ ngày 01/12/2019 và thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; trong đó, tại khoản 2, Điều 1, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các xã khu vực II và khu vực I quy định tại Quyết định 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có xã Mường Tè) không thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ.

7. Cử tri xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, miễn giảm thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp chuyển sang đất ở) cho Nhân dân bản Sùng Chô, Lùng Thàng, Hời Lùng, Sin Páo Chải (các bản đã di chuyển từ trên cao xuống định cư gần đường Quốc lộ). Nếu áp theo giá nhà nước, Nhân dân không có khả năng thực hiện do đời sống và thu nhập vẫn còn khó khăn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc miễn giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo mục 2, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính rà soát, nếu các hộ thuộc đối tượng được miễn giảm theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP thì sẽ hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định.

III. LĨNH VỰC KHÁC**1. Cử tri huyện Than Uyên***1.1. Cử tri xã Mường Than*

Trên địa bàn xã, một số công dân thường xuyên đi kích điện để bắt giun đất bán, việc làm này gây tổn hại đến các vi sinh vật có lợi trong đất, Chính quyền xã và thôn bản đã phối hợp tạm thu máy kích giun để nhắc nhở công dân, tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản quy định xử lý hành vi này. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét có chế tài hướng dẫn xử lý để nghiêm cấm việc bắt giun bằng kích điện tại địa phương.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hành vi sử dụng kích điện bắt giun đất là hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Khoản 2, Điều 7, Luật Bảo vệ môi trường 2014 có nội dung như sau: "*Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật*". Tuy nhiên, trong hệ thống các văn bản dưới luật thì chưa có quy định, chế tài để xử lý việc bắt giun bằng kích điện.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng kích điện hoặc hóa chất để đánh bắt giun đất; không tham gia thu mua, sơ chế, buôn bán giun đất; không sử dụng các thiết bị, phương tiện không an toàn với người, gia súc, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để bắt giun đất và các sinh vật gây hủy hoại môi trường theo quy định của pháp luật.

1.2. Cử tri xã Tà Hừa đề nghị UBND tỉnh xem xét phân cấp mua sắm trang thiết bị để kịp thời, chủ động hơn trong công việc.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được HĐND tỉnh quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018, cụ thể: "*Thủ trưởng các*

đơn vị dự toán trực thuộc các đơn vị cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc cấp huyện (sau đây gọi là đơn vị cấp huyện) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mua sắm tài sản khác có giá trị dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc giá trị mua sắm đến 100 triệu đồng cho một gói mua sắm gồm nhiều loại tài sản.”. Đề nghị UBND huyện Than Uyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện.

2. Cử tri bản Giăng, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn

Hiện nay trên địa bàn bản Giăng, xã Mường Mô có doanh nghiệp đang khảo sát, đo đạc thiết kế sẽ đầu tư thủy điện tại suối Nậm Mô, dự kiến lấy 2 dòng chảy khe suối Nậm Mô và Nậm Khăn thực tế 2 khe suối này đang là nguồn nước tưới tiêu chính cho 26 (ha) ruộng nước của Nhân dân bản Giăng (chiếm 43% diện tích ruộng nước toàn xã). Kênh thủy lợi Nậm Khăn mới được đầu tư trên 10 tỷ đồng từ dự án tái định cư Thủy điện Lai Châu, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thực hiện đầu tư thủy điện suối Nậm Mô và Nậm Khăn phải đảm bảo nước tưới tiêu cho Nhân dân sản xuất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trên dòng suối Nậm Mô và Nậm Khăn thuộc địa bàn xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Mô (công suất 7MW) tại Quyết định số 2679/QĐ-BCT ngày 15/10/2020. Tại thời điểm đánh giá hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Mô (tháng 8/2020), các sở, ngành và UBND huyện Nậm Nhùn xác định khu vực từ đập đến nhà máy thủy điện Mường Mô có 25ha đất trồng lúa hai vụ gồm: 12,31ha đất trồng lúa sử dụng nước trên suối Nậm Khăn và 12,69ha đất trồng lúa sử dụng nước trên suối Nậm Mô. Qua đó, đã tính toán lưu lượng nước xả lại phía hạ du đập để đảm bảo cung cấp nước cho nhu cầu sản xuất lúa của nhân dân và đảm bảo duy trì môi trường sinh thái, cụ thể: Lưu lượng nước xả lại trên suối Nậm Mô là 159 lít/s và lưu lượng nước xả lại trên suối Nậm Khăn là 158 lít/s. Trong các bước tiếp theo như: Cấp chủ trương đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án đầu tư và khi đưa dự án vào khai thác sử dụng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân trên địa bàn bản Giăng, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn.

3. Cử tri thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè

Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho chuyển đổi những khoảnh rừng là rừng tạp, không có giá trị kinh tế sang trồng rừng sản xuất để Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo các quy định của pháp luật hiện hành việc cho chuyển đổi những khoảnh rừng là rừng tạp, không có giá trị kinh tế sang trồng rừng sản xuất là biện pháp lâm sinh “cải tạo rừng tự nhiên” theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về các biện pháp lâm sinh. Để việc cải tạo rừng tự nhiên được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Mường Tè chỉ đạo cơ quan chuyên môn căn cứ nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn thị trấn Mường Tè và quy định tại Điều 8, Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về việc quy định về các biện pháp lâm sinh; Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh, tổ chức rà soát, điều tra, đánh giá chi tiết tại thực địa và lập hồ sơ dự án cải tạo rừng tự nhiên đảm bảo đúng trình tự, thủ tục (theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT) và đối tượng, tiêu chí, định mức thực hiện biện pháp lâm sinh (theo quy định tại Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT)

4. Cử tri các xã Mường So, Nậm Xe, Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ; xã Bum Nua, huyện Mường Tè

Đề nghị UBND tỉnh đánh giá tác động của việc xây dựng công trình thủy điện trên địa bàn bản Nậm Bùm II, xã Bum Nua, huyện Mường Tè; thủy điện Nậm So II, Nậm Xe II, xã Nậm Xe và thủy điện Pa Vây Sủ, huyện Phong Thổ làm ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đối với các dự án: Nậm Bùm 2, Nậm Xe 2 và Nậm So 2:

Từ ngày 19/7/2021- 22/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra Chủ đầu tư một số công trình thủy điện trong việc khắc phục các tồn tại, hạn chế về tài nguyên và môi trường tại Văn bản số 1651/STNMT-TTRa ngày 15/7/2021, trong đó có kiểm tra thủy điện Nậm Bùm 2, Nậm Xe 2 và Nậm So 2, cụ thể như sau:

+ Các dự án đều được lấy ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư tại bước lập quy hoạch và tại bước xin cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt; các dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đảm bảo theo đúng quy định.

+ Qua kiểm tra cho thấy chủ đầu tư các dự án cơ bản chấp hành đúng các quy định về bảo vệ môi trường, một số tồn tại liên quan đến việc đổ thải, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu khắc phục. Đồng thời, theo phản ánh của người dân và chính quyền địa phương, trong quá trình thi công các dự án có hiện tượng gây giảm nước sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt của nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông báo: Số 1769/TB-STNMT ngày 27/7/2021, 1806/TB-STNMT ngày 29/7/2021, số 1807/TB-STNMT ngày 29/7/2021, yêu cầu chủ dự án phối hợp với UBND các xã xác định nguyên nhân bị thiếu nước sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt để có phương án xử lý; hiện chủ đầu tư các dự án đang phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá, xác định nguyên nhân cụ thể.

- Đối với thủy điện Pa Vây Sừ: Công trình có công suất lắp máy 17MW. Hiện tại, thủy điện chưa thi công nên chưa đánh giá việc ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, được Hội đồng thẩm định họp ngày 18/5/2021, theo đó: Nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phân tích, đánh giá, dự báo tác động đến môi trường của dự án và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, đã được Hội đồng thẩm định thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Một số nội dung chính đã được Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung: đảm bảo luôn duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định; rà soát lại, làm rõ cơ sở nuôi cá hồi và đánh giá công trình thủy lợi Lùng Pồ nằm ở phía hạ lưu, hay thượng lưu đập A2 để đánh giá và có giải pháp cho phù hợp; rà soát, tính toán cụ thể khối lượng của từng hạng mục công trình để xác định chính xác khối lượng đất, đá thải cần phải xử lý và có phương án bố trí bãi thải cho phù hợp, gia cố chân bãi thải cụ thể để đảm bảo an toàn, không sạt lở làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân và chế độ thủy văn của dòng chảy,...

B. VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo số 176/BC-HĐND ngày 04/6/2021 về việc Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư, quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý thủy nông tỉnh nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu, đồng thời triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trong Báo cáo số 176/BC-HĐND (Văn bản 2127/UBND-KTN ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh). UBND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sau.

Trên đây là báo cáo giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV quản lý Thủy nông;
- Công ty Điện lực tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: V, C;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tổng Thanh Hải